

ทัศนะ

ศาสนาสามารถแก้ปัญหาสังคมได้จริงหรือ?

✧ เอ. การ์มีย์ อัจฉน

เมื่อพูดถึงเรื่องศาสนาแล้ว หลายคนคิดว่า เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ไม่ชอบสนใจ บางคนเข้าใจว่า ศาสนาคือยาเสพติด และเมื่อได้ฟังว่าศาสนาสามารถแก้ปัญหาสังคมด้วยแล้ว ยิ่งทำให้สงสัย อาจ จะว่าหัวข้อนั้นเขยก็เล่นได้

ศาสนาสอนให้คนที่มีศีลธรรม สอนให้คนฉลาด รู้จักกตเวทินิจัย สิ่งต่าง ๆ ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี แต่ผู้ คอยใช้ได้ก็เลศฝ้ายคำ มักมองไม่เห็น กลับหาว่าศาสนา สอนให้คนหลง สอนให้คนโง่ และสอนให้คนถอยหลัง เข้าคลอง

ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็น ศาสนาที่ส่งเสริมคน ให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม อันเห็นได้จากใจความตอนหนึ่งใน พระมหาคัมภีร์ อัล-กรุอาน ที่ว่า “พระอัลเลาะห์เจ้าทรงยกย่อง ผู้ที่มีความศรัทธา และผู้ที่มีความรู้ในหมู่ผู้เจ้าอย่าง สมเกียรติ”

พระวจนะข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศาสนาอิสลามส่งเสริมให้ทุกคนศึกษาเล่าเรียน เพื่อความก้าวหน้าของตน และประเทศชาติ ความรู้ในที่นี้มีได้หมายความว่า ความรู้ทางธรรมอย่างเดียว ดังที่หลายคนเข้าใจกัน คำ สอนของศาสนาอิสลามมิได้สอนเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ดี

เราจะต้องมีความศรัทธา ความเชื่อมั่นในคำสอน ถึง เราจะศึกษาเล่าเรียนและมีความรู้ดี แต่ไม่มีความ ศรัทธาต่อผู้สอนและพระคัมภีร์ ยากนักที่เราจะเป็น คนดีได้ ยิ่งเร็วกว่าผู้ไม่ได้รับการศึกษาเสียอีก

ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติให้ทุกคนเรียนหนังสือ เมื่อผู้เรียนมีความศรัทธา มั่นใจจนขวนขวายหา ความรู้ก็จะกลายเป็นคนดี สามารถแก้ปัญหาสังคม ด้วยปัญญา ตัวอย่างเช่นศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติห้าม คัมสุรา เล่นการพนัน แต่นาย ก. ได้รับการศึกษาดี แต่ขาดความศรัทธาต่อพระศาสนา ไม่ปฏิบัติตามคำ สอน เขาย่อมกลายเป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจ ตรง กันข้ามถ้าเขาใช้วิจารณญาณ รู้จักเหตุผลว่าการคัม สุราให้โทษเพียงใดแล้ว นาย ก. ย่อมอยู่ในสังคมได้ อย่างสันติสุข

บทห้ามในศาสนา ส่วนเป็นข้อจำกัดทางไปสู่ อนาคตทั้งมวล แต่อันิจาามนุษย์มากมายกลับมองข้าม แดงเหยียดพยายาม ไม่ได้คำนึงถึงผลในบั้นปลาย เช่น เป็นโจรวิ่งควานชาวบ้าน วันดีคืนดีอาจจะปลอดภัย แต่ถ้าเพื่อนบ้านรู้ทันและถูกจับ แล้วอะไรจะเกิดขึ้น กับตัวท่านเล่า? อย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องจะเดือดร้อน กับท่าน ไหนจะต้องวิ่งเต้นหาเงินชดเชยค่าเสียหาย ฝ่ายที่โดนทำร้ายก็นอนไม่หลับ กลัวถูกซ้ำเติมอีกเป็น

ระลอกสอง ต่างฝ่ายต่างไม่มีความสบายใจ สาเหตุสำคัญอยู่ที่ไหน ? อยู่ที่ผู้ก่อเหตุมิใช่หรือ ? แน่แน่นอนเพราะไม่มีดีหลักการของศาสนา อย่าลืมว่าคำสอนของศาสดาย่อมเป็นอาวรุหิเศษ สามารถทำลายความยุ่งเหยิงและแก้ปัญหาสังคมให้ราบรื่นได้

ท่านที่รัก ท่านเคยคิดบ้างไหมว่า จะทำอย่างไรให้ครอบครัวของตนเองมีความสุข ท่านเคยสอนศาสนาหรือหลักการ ให้สมาชิกในครอบครัวไหม ? แน่แน่นอนการอบรมเกี่ยวกับศาสนาให้ลูกๆ เข้าใจเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับครอบครัวที่ต้องการความผาสุก หลักธรรมนั้นเป็นอาหารใจอันล้ำค่า หากร่างกายเจริญปานใด แต่ถ้าจิตใจยังขาดธรรมะ ย่อมไม่มีความสุขคู่กันแน่ ฉะนั้น เพื่อความเหมาะสม พ่อแม่ควรบิอนอาหารใจให้แก่ลูกๆ พร้อมทั้งอาหารกาย

ศาสนาอิสลามสอนให้ทุกคนรักเคารพ และให้เกียรติต่อเพื่อนมนุษย์ สมกับพระวะจนะที่ว่า “ไม่นับว่าเขาเป็นผู้มีความศรัทธาอย่างแท้จริง นอกจากเขารักเพื่อนมนุษย์ เช่นเดียวกับเขารักตัวเขาเอง”

“มุสลิม คือผู้ให้สันติสุขแก่เพื่อนมนุษย์ ทั้งทางวาจาและทางปฏิบัติ” นี่คือคำสอนของศาสนาอิสลามที่สอนให้คนเข้าใจกัน

มุสลิมที่ค้ำต้องมิจิตใจโอบอ้อมอารี ให้ความเป็นธรรมต่อผู้อื่นเสมอ สำคัญที่สุดคือต้องพูดจริงทำจริง และเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ มิใช่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ถ้าทุกคนยึดมั่นต่อคำสอนแล้ว ผู้เขียนเชื่อว่า “ศาสนาสามารถแก้ปัญหาสังคมได้จริง” □